

Số: *M* /KH-UBND

Tam Điệp, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021**

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021, UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

#### **I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Trong mọi tình huống phải bảo đảm ổn định chính trị và an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”; kiểm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ỏ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động có liên quan của Năm Du lịch quốc gia 2021 tổ chức tại Ninh Bình và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3. Xây dựng lực lượng Công an thành phố vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

#### **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

##### **1. Nhiệm vụ trọng tâm**

1.1. *Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự*

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hiểu biết, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác bảo đảm ANTT, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

- Việc tuyên truyền, giáo dục phải được triển khai đồng bộ các giải pháp, loại hình thông tin tuyên truyền đến tận người dân và có phương pháp, biện pháp phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, cơ quan, đơn vị cụ thể.

- Quy định rõ và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động tuyên truyền gia đình, người thân, người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT; đưa tiêu chí bảo đảm ANTT trở thành tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

*1.2. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, tệ nạn xã hội*

- Tập trung phát hiện, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế - xã hội, không để các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng; kết hợp chặt chẽ với xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh...; chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, ý thức cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục đối tượng tù tha, đặc xá trở về địa phương, quan tâm giúp đỡ họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, xung kích, tập trung vào những địa bàn trọng điểm; liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

*1.3. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ, gây rối, gây bạo loạn, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT*

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 và Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an

ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng, chống các hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch. Phát hiện và kịp thời đưa ra các giải pháp hợp lý phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phòng, chống hoạt động móc nối, lôi kéo, cài cắm nội gián để phá hoại, tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập bí mật nhà nước. Có cơ chế quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài công tác, tiếp xúc với người nước ngoài, không để lộ lọt bí mật nhà nước. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong tình hình mới.

- Thực hiện nguyên tắc đảm bảo an ninh quốc gia trong quá trình triển khai các dự án xây dựng, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài. Chủ động phát hiện những sơ hở để chấn chỉnh, không để kẻ địch lợi dụng phá hoại, không để sơ hở, bị lợi dụng lừa đảo gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. Chủ động dự báo, cảnh báo và đối phó với yếu tố đe dọa an ninh kinh tế, an ninh môi trường; triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm y tế, phòng chống dịch Covid-19, phòng ngừa lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với hoạt động lợi dụng các cơ quan truyền thông để tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, sai trái, vi phạm pháp luật. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội, tôn giáo, trong bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án kinh tế, trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách... Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng”, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, vu cáo, xuyên tạc. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện từ cơ sở. Đặc biệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến các dự án phức tạp đang triển khai trên địa bàn như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua thành phố Tam Điệp, dự án sân Golf giai đoạn 2, dự án nâng cấp, mở rộng đường Ngô Thị Sĩ, dự án Công viên nghĩa trang Sơn Lạc Viên. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động người khiếu kiện, công nhân đình công, lãn công, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng...

- Triển khai đảm bảo ANTT các hoạt động năm du lịch Quốc gia 2021 tổ chức tại Ninh Bình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

#### 1.4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hạn chế các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh phát động; chủ động tiến hành các đợt hoạt động mạnh tập trung giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên ở từng khu vực, địa bàn; tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo và trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Phần đấu giảm án hình sự từ 5% trở lên.

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo phương thức, thủ đoạn và kiểm tra, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, có biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ, nhất là trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nơi thờ tự và cơ sở kinh doanh, buôn bán. Coi trọng các biện pháp hành chính trong phòng ngừa tội phạm; thực hiện nghiêm kế hoạch quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người vào CSGD bắt buộc, trường giáo dưỡng và quản lý, giáo dục tại xã, phường. Đẩy mạnh bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chiến lược phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, gắn với kiểm soát nhà nghỉ, khách sạn, karaoke...

- Chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vi phạm về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Chủ động nắm tình hình, tham mưu siết chặt quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh không để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường. Tập trung vào các hoạt động khai thác, vận chuyển, sản xuất vật liệu xây dựng của một số doanh nghiệp ở các xã Đông Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn, phường Tân Bình, các cơ quan, đơn vị sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm...

*1.5. Tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT, giữ gìn trật tự đô thị*

- Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông”; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật TTATGT. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy về Luật Giao thông đường bộ trong trường học.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị, giải tỏa các chợ tạm, điểm đỗ xe và các điểm sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Khảo sát xác định và có biện pháp khắc phục các “điểm đen” về ATGT trên các tuyến giao thông. Kiểm tra, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, gờ giảm tốc và các điều kiện cảnh báo khác tại các điểm giao cắt với đường bộ, đường sắt.

## **2. Các giải pháp chủ yếu**

*2.1. Chủ động nắm chắc tình hình về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ*

- Tổ chức nắm tình hình, hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn, tuyến, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, không để tình hình diễn biến phức tạp mà các cơ quan chức năng không biết, không để bị động, bất ngờ.

- Chủ động xác định rõ đối tượng, tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, các loại đối tượng mãn hạn tù, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội...

*2.2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm ANTT*

- Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân vào công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đảm bảo thể trận lòng dân vững chắc trong mọi tình huống.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị có liên quan, các thông tư liên ngành, nghị quyết liên tịch trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Duy trì cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, nhất là phối hợp với các ngành tư pháp; Ban CHQS thành phố, Thành đoàn, Hội phụ nữ, Hội CCB thành phố.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, các đơn vị quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT kết hợp vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác từng thời kỳ, hằng năm, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình.

*2.3. Tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật*

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đấu tranh quyết liệt, kịp thời tổ chức điều tra và xử lý nghiêm với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong xã hội; tập trung triệt xóa các ổ, nhóm phạm tội, các điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là thời điểm quan trọng như lễ, tết, diễn ra Đại hội Đảng các cấp để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

*2.4. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và thi hành án hình sự*

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án”.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Thực hiện nghiêm Luật thi hành án hình sự; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; tiếp tục thực hiện các biện pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ người tái phạm tội.

*2.5. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT*

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an ninh, an toàn, qua đó tạo nền tảng thế trận ANTT ổn định, vững chắc ngay từ cơ sở.

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì và nhân rộng những mô hình phong trào bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả mô hình “Phong trào toàn dân đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” theo Chỉ thị số 22/CT-TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và mô hình “Camera giám sát an ninh”; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “An toàn trường học”. Chú trọng phát động phong trào bảo vệ ANTQ ở khu công nghiệp, vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tình hình mới. củng cố, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác.

*2.6. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội*

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tập trung vào các mặt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo...

- Tăng cường các biện pháp an toàn PCCC, tập trung vào các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; phòng, chống cháy rừng.

### 2.7. Xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án của Bộ Công an với phương châm "tinh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới; phong trào "Tự học, tự rèn, tự đào tạo"; Cuộc vận động của Bộ Công an về "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững".

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

## III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

### 1. Công an thành phố

- Tổ chức nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, thông tin, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, địa phương giải quyết tốt những vấn đề khiếu kiện, các điểm phức tạp về ANTT.

- Chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức điều tra, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần tích cực vào phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, kiểm chế tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm ATGT và các vụ TNGT có dấu hiệu tội phạm nâng cao tính răn đe và giáo dục cộng đồng.

- Nghiên cứu, đề xuất Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố đầu tư bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác, nhất là đối với lực lượng Công an xã chính quy.



## **2. Ban CHQS thành phố**

Phối hợp với Công an thành phố thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thành phố.

## **3. Phòng Tư pháp thành phố**

Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất UBND thành phố triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản mới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân trong công tác bảo đảm ANTT.

## **4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố**

Chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, không để bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực, các luồng tư tưởng, văn hóa, lối sống trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xã hội; phối hợp tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trong nhà trường.

## **5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chính sách về an sinh xã hội, nhất là các chính sách về lao động, việc làm, chính sách đối với các nhóm người dễ bị tổn thương; phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội; triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

## **6. Thanh tra thành phố**

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án dễ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đông người.

## **7. Phòng Quản lý đô thị thành phố**

Phối hợp với Công an thành phố rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp lý, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát để phát hiện, xử lý kịp thời các “điểm đen” về tai nạn giao thông; triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

## **8. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về bảo đảm ANTT.

### 9. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

Phối hợp với Công an thành phố tham mưu UBND thành phố dự trù kinh phí trình HĐND thành phố bố trí ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện kế hoạch này; phối hợp xây dựng dự toán và phân bổ, hướng dẫn các cơ quan quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

### 10. Các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Công an thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ nội bộ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT thuộc các lĩnh vực đơn vị phụ trách.

### 11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

### 12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, cán bộ trong đơn vị mình tích cực tham gia và vận động, giáo dục mọi người cùng tham gia công tác bảo đảm ANTT.

### 13. Ủy ban nhân dân các phường, xã

Đưa nội dung kế hoạch vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai thực hiện. Địa phương nào để tình hình ANTT diễn ra phức tạp, trở thành “điểm nóng” thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND thành phố.

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, UBND các phường, xã căn cứ nội dung kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố).

2. Giao Công an thành phố chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo quy định. / *Đạt*

#### Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Các tổ chức đoàn thể thành phố;
- VKSND, TAND thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Lưu VT, CA.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Đình Chiên